

Các trang trại trước bệnh dịch tả lợn châu Phi



Người tiêu dùng không nên quay lưng với thịt lợn mà sử dụng thịt lợn rõ nguồn gốc, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để hỗ trợ người chăn nuôi.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang tác động xấu đến thị trường tiêu thụ lợn. Giá lợn hơi giảm mạnh cộng với việc khó tiêu thụ khiến những người chăn nuôi lợn, nhất là các trang trại, gia trại ở trong tỉnh như "ngồi trên đồng lúa" và lao đao về kinh tế.

Trong buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công Thương tại Thái Bình ngày 19/3, ông Nguyễn Văn Nghi, Ủy ban Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi cho biết, giá bán thịt lợn hơi

những ngày qua tại tỉnh đã giảm mạnh. Cụ thể, giá lợn có (F1) có giá từ 29.000 - 31.000 đồng/kg; lợn áp siêu (3/4 hoặc 7/8 máu ngoại) giá từ 32.000 - 33.000 đồng/kg; lợn ngoại mới giá 36.000 - 40.000 đồng/kg. Giá bán lợn con sau cai sữa cũng giảm nhiều: lợn F1 giá từ 400.000 - 410.000 đồng/con; lợn F2 và F3 giá dao động từ 500.000 - 550.000 đồng/con. Dù giá lợn rẻ nhưng việc tiêu thụ của các hộ chăn nuôi gặp khó khăn dẫn tới tồn đọng một lượng lớn lợn đã đến

kỳ xuất chuồng ở các địa phương vùng dịch và vùng bị dịch uy hiếp. Ngoài sức tiêu thụ của thị trường thấp, một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng này là do việc kiểm soát vận chuyển lợn xuất phát từ vùng có dịch và những địa phương có dịch yêu cầu tạm dừng hoạt động giết mổ kinh doanh để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Cũng như nhiều hộ làm nghề giết mổ lợn ở xã Hòa Bình (Vũ Thư), những ngày qua ông Bùi Văn Tâm ở thôn Quyết Thắng gặp

khó khăn trong việc kinh doanh thịt lợn vì bệnh dịch tả lợn châu Phi tác động. Ông Tâm cho biết: Trước khi có dịch, mỗi ngày gia đình tôi giết mổ từ 3 - 4 con lợn nhưng nay cố gắng lắm cũng chỉ dám giết mổ 1 con/ngày. Lý do là sức tiêu thụ của thị trường giảm mạnh, dù giá thịt lợn hiện nay chỉ từ 65.000 - 70.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg so với trước nhưng cũng rất ít người mua, vì thế có làm ra nhiều cũng không biết bán cho ai. Chúng tôi chỉ giảm thu nhập thôi, thương nhất là nhiều hộ trang trại, gia trại chăn nuôi hàng nghìn con lợn đến kỳ xuất chuồng mà không bán được, mỗi ngày vẫn phải gánh chi phí thức ăn, tốn công sức, vừa lo lợn ốm, chết vì bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Thái Bình là tỉnh có tổng đàn lợn nhiều đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 2 khu vực đồng bằng sông Hồng. Theo số liệu của Cục Thống kê, toàn tỉnh có 634 trang trại, 6.554 gia trại và khoảng 75.000 hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ. Ước tính hiện nay, tổng đàn lợn có khoảng 970.000 con; trong đó có 179.000 con lợn nái, đực giống, 521.000 con lợn thịt và khoảng 270.000 lợn con, lợn sữa. Điều đáng lo nhất

là khoảng 250.000 con lợn thịt, trọng lượng bình quân từ 100 - 110kg/con đã đến tuổi xuất chuồng đang bị ứ ứ khó tiêu thụ. Việc tiêu thụ lợn thịt của người dân trong tỉnh thời điểm cao nhất chỉ đạt 40% sản lượng, còn lại được xuất bán ra tỉnh ngoài. Trong bối cảnh hiện nay, sức tiêu thụ của người dân trong tỉnh cũng như các tỉnh khác giảm và việc xuất bán ra thị trường ngoài tỉnh cũng gặp rất nhiều khó khăn khiến cho người chăn nuôi lợn thực sự bế tắc.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, chủ trang trại nuôi lợn ở thôn Công Bình, xã Bình Định (Kiến Xương) cho biết: Hiện nay, trang trại đang có 3.000 con lợn; riêng lợn đạt biểu 110 - 120kg/con có hơn 700 con. Việc không bán được lợn thịt là nỗi lo lớn nhất hiện nay vì mỗi ngày gia đình phải chi phí 20 triệu đồng tiền cám và 6 triệu đồng tiền điện, tiền hóa chất xử lý môi trường, tiền chi trả nhân công lao động. Mỗi tháng, đàn lợn nái của trang trại đẻ khoảng 400 con. Nếu việc xuất chuồng lợn thịt đúng kỳ sẽ thuận lợi cho việc đưa lợn con vào nuôi thay thế. Nhưng với tình trạng ứ ứ lợn thịt và cả lợn con thì trang trại đang bị quá tải dẫn tới chi phí tăng vọt và khó có thể xử lý được chất thải chăn nuôi, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Không riêng chị Tâm, hơn 1.200 trang trại, gia trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cũng rơi vào tình trạng quá tải đang tạo áp lực cho môi trường; đồng nghĩa với đó, nguy cơ phát sinh, lây

nhiễm dịch bệnh cho đàn lợn là rất lớn. Mặc dù cho tới thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa có trang trại nuôi lợn nào phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhưng nếu khó khăn trong tiêu thụ lợn thịt còn kéo dài thì chưa biết các trang trại có đủ sức phòng, tránh bệnh dịch này không. Các hộ chăn nuôi lợn đang mong các cơ quan chức năng vào cuộc, có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Để tháo gỡ những khó khăn trên, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố hợp với các tổ chức, cá nhân giết mổ lợn trên địa bàn giới thiệu mua lợn thịt khỏe mạnh của các trang trại, gia trại để tiêu thụ, hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu đúng bản chất của bệnh dịch tả lợn châu Phi, tránh tình trạng thiếu hiểu biết dẫn tới hoang mang, tẩy chay sử dụng thịt lợn và sản phẩm từ lợn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các chốt kiểm soát động vật và thú y cũng đã tăng cường kiểm tra chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân mua bán, vận chuyển tiêu thụ lợn khỏe, có chứng nhận kiểm dịch động vật và rõ nguồn gốc xuất xứ. Tỉnh cũng đề nghị Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có các chương trình, giải pháp cụ thể, thông thoáng để hỗ trợ tiêu thụ lợn khỏe mạnh đến tuổi xuất chuồng của Thái Bình.

KHẮC DUẤN

Doseco ký kết hợp tác đầu tư lúa giống với Thái Bình Seed



(nongnghiep.vn) Tại thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp), Công ty Cổ phần Giống cây trồng Đồng Tháp (Doseco) đã ký hợp tác đầu tư giống nông nghiệp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed (Thái Bình Seed).

Theo đó, nhằm quảng bá, phát triển sản xuất, kinh doanh những giống lúa phù hợp ở đồng bằng sông Cửu Long và Đồng Nam Bộ với hình thức nhượng quyền của Thái Bình Seed cho Doseco.

Trong quá trình hợp tác đầu tư trong thời gian tới, 2 công ty từng bước lập các dự án xây dựng các nhà máy chế biến hạt giống công nghệ hiện đại và nhà máy chế biến gạo đặc sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thái Bình Seed cho biết: Đồng Tháp là một trong những tỉnh có diện tích lúa lớn ở đồng bằng sông Cửu Long và là điểm sáng đi đầu thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp của cả nước.

Năm 2019, Thái Bình Seed cùng với Doseco bắt tay xây dựng các hạng mục công trình nghiên cứu giống, chế biến bảo quản và xây dựng thị trường lúa gạo ở Đồng Tháp và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thái Bình Seed đã mạnh dạn đầu tư ngành lúa giống hơn 5 năm qua ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long được bà con nông dân đánh giá cao.

Ngành dịch vụ y tế Việt Nam sẽ duy trì tăng trưởng trong 20 năm tới



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Nghiên cứu mới đây của Ngân hàng Thế giới cho biết: Đến năm sau, thị trường ngành y tế dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Việt Nam sẽ tăng trưởng gấp 3 lần kể từ năm 2010.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, Việt Nam thậm chí sẽ vượt qua các nước khác trong khu vực như Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế và dân số đang thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Business Monitor International (BMI), chi phí chăm sóc sức khỏe của người Việt Nam ước đạt hơn 16 tỷ USD trong năm 2017, chiếm 7,5% GDP; dự báo chi tiêu y tế sẽ tăng lên gần 23 tỷ USD vào năm 2021.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, Việt Nam là một trong những thị trường được phẩm tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á. Các chuyên gia cho rằng, tốc độ tăng trưởng này sẽ còn được duy trì trong 20 năm tới.

TRẦN TUẤN

Tình trạng thực phẩm bẩn đang gây nguy hại, lo lắng cho người tiêu dùng, huyện Thái Thụy đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện kiểm soát nguồn thực phẩm được sản xuất, chế biến, vận chuyển và kinh doanh trên địa bàn, nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP).

Thời gian qua, công tác bảo đảm vệ sinh ATTP được các cấp, ngành huyện Thái Thụy triển khai bằng nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về vệ sinh ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Ngay trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân năm 2019 vừa qua, UBND huyện Thái Thụy đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về ATTP. Kết quả, đã thực hiện kiểm tra 24 cơ sở, trong đó phát hiện, xử lý 17 cơ sở vi phạm các quy

THÁI THỤY Siết chặt quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

định của nhà nước về bảo đảm ATTP với tổng số tiền xử phạt gần 50 triệu đồng. Các cơ sở chủ yếu vi phạm về các quy định như: kinh doanh dịch vụ ăn uống sử dụng nơi chế biến có côn trùng và động vật gây hại, bày bán, chứa thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không bảo đảm vệ sinh, sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không đeo khẩu trang, mũ... Đặc biệt, ngày 22/1/2019, đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của huyện đã kiểm tra, phát hiện 1 cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật tại xã Thái Hà có hành vi giết mổ, mua bán động vật chết, đóng thời không có giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận vệ sinh thú y. Sau khi kiểm tra, các cơ quan chức năng của huyện đã lập biên bản, xử phạt hành chính 15 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm đối với cơ sở này.

Theo thống kê của ngành chức năng huyện Thái Thụy, hiện nay, toàn

huyện có 1.440 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, trong đó có 285 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, 592 cơ sở kinh doanh tiêu dùng thực phẩm, 563 cơ sở dịch vụ ăn uống. Xác định vệ sinh ATTP là vấn đề cốt lõi trong bảo đảm sức khỏe của cộng đồng xã hội, huyện Thái

Thụy đã thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP. Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác vệ sinh ATTP, nhất là tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra,

giám sát, cấp giấy chứng nhận và ký cam kết ATTP với các cơ sở... Năm 2018, đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành vệ sinh ATTP cấp huyện đã kiểm tra 491 cơ sở, trong đó có 360 cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP, tỷ lệ đạt trên 73%, 131 cơ sở vi phạm bị xử phạt hành chính. Kết quả kiểm tra tuyến xã là 3.256 lượt cơ sở, số cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP là 2.500, tỷ lệ đạt gần 77%, số cơ sở vi phạm và bị nhắc nhở là 756. Trong quá trình kiểm tra, đánh giá cơ quan chuyên ngành đã nhắc nhở, yêu cầu cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật về vệ sinh ATTP, đặc biệt đối với các cơ sở có tình vi phạm sẽ bị công khai trên hệ thống truyền thanh tại địa phương. Cùng với đó, xử phạt các cơ sở vi phạm với số tiền hàng chục triệu đồng, thu hồi, tiêu hủy nhiều mặt hàng.

Ngoài ra, trong năm 2018, các ngành chức năng của huyện đã đẩy mạnh



Lực lượng chức năng huyện Thái Thụy kiểm tra cơ sở kinh doanh mặt hàng tiêu dùng.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH Tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch "Giờ trái đất"

Thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã tích cực tuyên truyền đến khách hàng cùng chung tay hưởng ứng chiến dịch "Giờ trái đất" nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, ứng phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

Ông Phí Minh Tân, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Chiến dịch "Giờ trái đất" do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên khởi xướng, là một sáng kiến toàn cầu nhằm nâng cao ý thức của người dân

về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng. Chiến dịch này kêu gọi mỗi tập thể, cá nhân và các quốc gia trên toàn thế giới cùng tham gia tắt điện trong 1 giờ (từ 20 giờ 30 phút - 21 giờ 30 phút) vào tối thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm, cùng chung sức góp phần tích cực giảm thiểu khí thải và tiết kiệm năng lượng. Ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Thái Bình đã lồng ghép phát động hưởng ứng chiến dịch "Giờ trái đất" với hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện tới toàn thể khách hàng trong tỉnh. Trong đó, thực hiện sử

dụng tiết kiệm điện trong sinh hoạt, tắt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết, cắt nguồn điện nếu không còn sử dụng các thiết bị. Khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm như bóng compact hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời... Thực hiện tốt chương trình "Gia đình tiết kiệm điện"; chung tay thực hiện "Giờ trái đất"; "Tiết kiệm điện trong các đơn vị sản xuất và kinh doanh". Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên việc thực hành tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh đã

thu được những kết quả tốt, bước đầu hình thành ý thức tiết kiệm điện của khách hàng. Khách hàng đã sử dụng nhiều hơn các thiết bị điện tiết kiệm như đèn huỳnh quang T5, T8, đèn compact, LED, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa, tủ lạnh sử dụng công nghệ biến tần... Các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị cũng đã chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ mới tiết kiệm điện, tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện... Thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình còn thực hiện tốt hỗ trợ các gia đình kinh tế sách, hộ nghèo

đổi bóng đèn sợi đốt sang đèn compact miễn phí với trên 28.600 bóng đèn. Năm 2018, tổng sản lượng điện tiết kiệm được của toàn tỉnh là 40,48 triệu kWh, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 10,60%, vì vậy đã góp phần bảo đảm hiệu quả cung cấp điện cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông tổ chức lễ phát động hưởng ứng chiến dịch "Giờ trái đất 2019" tuyên truyền, vận động khách hàng tham gia thực hiện bằng cách tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện của ngày thứ bảy cuối cùng tháng 3. Cùng với đó, Công ty Điện lực Thái Bình thường xuyên kiểm tra, kịp thời khắc phục những tồn tại, bảo đảm lưới điện đủ điều kiện cấp điện ổn định, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng mất điện

trên diện rộng. Trong đó, yêu cầu các đơn vị điện lực huyện, thành phố kiểm tra để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, thay mới các máy biến áp cho phù hợp, tránh quá tải. Thường xuyên duy trì công tác xử lý hành lang

lưới điện, thực hiện phát quang tại các vị trí cây mọc làm ảnh hưởng đến hành lang lưới điện. Thực hiện vệ sinh công nghiệp đối với toàn bộ các trạm biến áp trên địa bàn. Bố trí nhân viên trực xử lý sự cố tại điện

lực huyện, thành phố và các phòng, ban liên quan. Chuẩn bị các loại vật tư thiết bị đầy đủ phục vụ cho xử lý khi xảy ra sự cố trong thời gian nhanh nhất.

MANH THẮNG



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra máy biến áp bảo đảm điện ổn định.